

กระทู้ถามที่ ๒๐๒ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓ เมษายน ๒๕๕๑

เรื่อง ให้ดำเนินการแยกหมู่บ้าน เป็นหมู่ที่ ๒๑ บ้านซุ่มนกกแซก

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ด้วยราษฎรในหมู่ที่ ๒๐ บ้านแสนสุขพัฒนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ต้องการให้มีการดำเนินการแยกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหม่ โดยขอแยกเป็นหมู่ที่ ๒๑ บ้านซุ่มนกกแซก ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง ต้องรองบประมาณในการพัฒนาเป็นเวลานาน ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านได้ทำการประชุมหารือร่วมกับปลัดอำเภอวังทองแล้ว มีมติขอแยกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขด้านระยะทางและประชากรตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาที่ทั่วถึงต่อไป จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีมาตรการ ที่จะเร่งดำเนินการให้มีการแยกหมู่บ้านดังกล่าวเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นคร มานิม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดพิษณุโลก

คำตอบกระทู้ถามที่ ๒๐๒ ร.

ของ นายนคร มานิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ให้ดำเนินการแยกหมู่บ้าน เป็นหมู่ที่ ๒๑ บ้านซุ่มนกแขก

ข้าพเจ้า ร.ต.อ. เกลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

กรณีกระทู้ถามรัฐบาลมีมาตรการแยกบ้านแสนสุขพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นบ้านซุ่มนกแขก หมู่ที่ ๒๑ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อใด เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง ต้องรองงบประมาณในการ
พัฒนาเป็นเวลานาน ขอทราบรายละเอียด

การจัดตั้งหมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
หมู่บ้านตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ประกอบกับความเห็นของสำนัก
งบประมาณ ดังนี้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ได้แบ่งการจัดตั้งหมู่บ้านไว้ ๒ กรณี คือ
กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น

๑. เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า ๒๔๐ บ้าน
๒. เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน หรือมีจำนวน
บ้านไม่น้อยกว่า ๑๒๐ บ้าน

๓. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบลหรือสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

กรณีเป็นชุมชนห่างไกล

๑. เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า ๑๒๐ บ้าน
๒. เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน หรือมีจำนวนบ้าน
ไม่น้อยกว่า ๔๐ บ้าน

๓. ชุมชนใหม่ห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า ๖ กิโลเมตร

๔. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบลหรือสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

ความเห็นของสำนักงานประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมการปกครองไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่ขอจัดตั้งใหม่ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ กรมการปกครองจึงมีหนังสือทำความเข้าใจความตกลงขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่จากสำนักงานประมาณ ซึ่งสำนักงานประมาณได้มีหนังสือแจ้งว่า การที่กรมการปกครองจะจัดตั้งหมู่บ้านใหม่นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๕ แล้ว ควรจะพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสาร การคมนาคม เทคโนโลยี การบริการ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีและมีความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนผลกระทบต่อภาระงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่มีผลผูกพันงบประมาณเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน และเงินสวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตรรวมเป็นเงินปีละประมาณ ๑๑๒,๕๐๐ บาท ต่อหมู่บ้าน สำนักงานประมาณจึงขอให้กรมการปกครองพิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยขอทำความเข้าใจเรื่องงบประมาณที่จะต้องสนับสนุนเพื่อการดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการตั้งหมู่บ้านเป็นกรณีไป

การดำเนินการของกรมการปกครอง

จากความเห็นของสำนักงานประมาณ กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า หากจังหวัดใดมีความจำเป็นต้องแยกหมู่บ้านใหม่ เช่น เป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนราษฎรหนาแน่นมาก ทำให้ไม่สามารถดูแลราษฎรได้ทั่วถึง หรือเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดชายแดนมีปัญหาด้านการดูแลความปลอดภัยให้กับราษฎร ฯลฯ ให้จังหวัดรายงานขอจัดตั้งหมู่บ้านเป็นกรณีไปโดยกรมการปกครองจะทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานประมาณต่อไป

ข้อเท็จจริงของหมู่บ้านที่จะขอแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ มีดังนี้

บ้านแสนสุขพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดิมก่อนที่ขอแยกเป็นบ้านซุ่มนกแขก หมู่ที่ ๒๑ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนประชากร ๖๑๖ คน จำนวนบ้าน ๑๖๓ หลังคาเรือน ระยะห่างระหว่างบ้านแสนสุขพัฒนา (หมู่บ้านเดิม) กับบ้านซุ่มนกแขก (หมู่บ้านที่ขอจัดตั้งใหม่) ห่างกัน ๖.๒ กิโลเมตร เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแล้ว หมู่บ้านดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๕ กรณีเป็นชุมชนห่างไกล ดังนั้น หากจังหวัดพิษณุโลกมีความจำเป็นที่จะขอจัดตั้งบ้านชุมชนกแกก เป็นหมู่บ้านใหม่ให้จังหวัดพิษณุโลกรายงานขอจัดตั้งหมู่บ้านดังกล่าวมายังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะทำความตกลงกับสำนักงบประมาณให้ต่อไป